



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกภายในตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ด้วย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว มีความประสงค์ให้ส่วนการคลังดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอก จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.โครงการเมืองสวายน้ำใส ใสใจคนสุรินทร์มีสุข โดยขุดลอกหนองแสง บ้านเมืองบัว หมู่ที่ ๑ พื้นที่ขุดลอก ๒๑,๒๓๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๔๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด

ราคากลางของงานจ้างเหมาสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๔๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินจำนวน ๒๙๐,๒๕๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ และขายแบบในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒.โครงการเมืองสวายน้ำใส ใสใจคนสุรินทร์มีสุข โดยขุดลอกหนองหัวนอน บ้านเมืองบัว หมู่ที่ ๑ พื้นที่ขุดลอก ๔,๙๑๓ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด

ราคากลางของงานจ้างเหมาสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินจำนวน ๑๒๖,๙๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือและขายแบบในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๗.คู่สัญญา...

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยไปพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไม่มาดูสถานที่ตามที่กำหนด ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ไปยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๕๘๙๗๐ , ๐๘๙-๘๔๔๒๗๑๔ ในวันและเวลาราชการหรือที่ www.mungbua.go.th www.surinlocal.go.th www.gprocurement.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง พลภูเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง Pare Cape Seal (โดยวิธี pavement in Place Recycling) บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองบัว ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์พนาสิทธิ์
๒. บริษัท ยี่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายฉลอง พลภูเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว